

Weekly Consensus View Sideways Up



Stock of The Week
BJC

ผันผวนสูงจากผลการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน

- **วัดใจข้อตกลงการค้า:** การเจรจาของผู้นำสหรัฐและจีนที่การประชุม G-20 ช่วงสุดสัปดาห์ จะเป็นตัวตัดสินประเด็นสงครามการค้า หลังจากช่วงที่ผ่านมามีความก้าวหน้าทั้ง 2 ฝ่ายได้เจรจากันอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่สามารถหาข้อสรุปทางบวกได้ เป็นเหตุให้มีการขึ้นภาษีฯ ระหว่างกันทั้งหมด 3 รอบ รวมมูลค่ากว่า 3.6 แสนล้านดอลลาร์ (สหรัฐ 2.5 แสนล้านดอลลาร์, จีน 1.1 แสนล้านดอลลาร์) ดังนั้น ถ้าการเจรจาครั้งนี้เป็นไปด้วยดีจะส่งผลให้ไม่มีการขึ้นภาษีในรอบที่ 4 แต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ จะส่งผลลบต่อ Sentiment การลงทุนค่อนข้างมาก และยิ่งจะกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกในระยะยาวด้วย
- **ปัจจัยในประเทศหนุนระยะสั้น:** โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน จะประกาศผลเทคนิคและลั่นการเปิดของราคาได้ในวันที่ 3 ธ.ค. รวมถึงการหารือเพื่อปลดล็อกกิจกรรมการเมืองในวันที่ 7 ธ.ค. เป็นปัจจัยหนุนตลาดในระยะสั้น จึงคาด SETI จะเคลื่อนไหวผันผวน ระหว่าง 1610-1665 จุด และจะอิงทางบวกได้หากผลการเจรจาการค้าได้ข้อสรุปในทางที่ดี

Technical View

ขึ้นแล้วก็ต้องลง

ดัชนีเดิหน้าและเริ่มชะลอตัวหลังขึ้นมาทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงในขณะที่ Modi. Sto. เริ่มอ่อนตัวลงอีกครั้ง และ MACD ยังคงอยู่ภายใต้ Zero line ทำให้คาดว่าดัชนีมีโอกาสพักตัวลงในสัปดาห์นี้ โดยมีแนวรับอยู่ที่ 1630 และ 1600 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1665 และ 1690 จุด



S50Z18 แกว่งตัวในกรอบกว้าง 1,065

– 1,125 หากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนได้ข้อตกลงเชิงบวกออกมาบ้าง ตลาดมีลุ้นขึ้นไปทดสอบกรอบบน แต่หากสร้างตึกเครียดมากขึ้นคงกดดันตลาดอ่อนตัวลงมา แต่ภายในมีประเด็นบวกต่อตลาด ได้แก่ 7 ธ.ค.นี้ คสช. หารือการปลดล็อกการเมืองหนุนภาพเดิหน้า เลือกลงตามโรดแมพ แรงเก็งกำไรหุ้นตามการผลักดันโครงการภาครัฐ และการเข้าซื้อ LTF ติดตามทิศทางราคาน้ำมันจากการประชุมโอเปก



ราคาทองคำมีลุ้นปรับตัวต่อในกรอบ \$1,210 – \$1,237

ตามภาพเทคนิค รวมถึงรายงานการประชุมเฟดและแถลงการณ์ของประธานเฟดที่ส่งสัญญาณไม่แรงขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเป็นแรงกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง คาดจะยังมีน้ำหนักหนุนราคาทองคำในทางขึ้นตัว อย่างไรก็ตามทองคำจะเดิหน้าขึ้นต่อหรือปรับลงอีกกรอบยังต้องรอดความคืบหน้าจากการหารือการค้าสหรัฐและจีน หากส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อจะยิ่งหนุนราคาทองคำปรับขึ้น